



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไทยโพสต์ มติชน	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างกฎหมาย 12 ฉบับ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขคือ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ, ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย ว่า ยืนยันเรื่องกัญชาบ้านละ 6 ต้นเป็นเป้าหมายของพรรค แต่ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปที่ละขั้นตอน สำหรับการควบคุมหลักๆ คือ ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกซึ่งกันและกัน และแต่ละครอบครัวต้องควบคุมดูแลกันเองเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยร่างกฎหมายที่เสนอไปไม่ได้มีเรื่องการปลดล็อกฝิ่น	-
posttoday.com เดลินิวส์	สถานการณ์น้ำท่วม -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 10 กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่น้ำขึ้นสูงที่สุดไปแล้ว สถานพยาบาลใน จ.อุบลราชธานี โดยเฉพาะรพ.สรรพสิทธิประสงค์ไม่น่าจะได้รับผลกระทบ แต่อาจจะมีเรื่องเลือดสำรองเพราะออกหน่วยรับบริจาคไม่ได้ จึงเชิญชวนผู้ที่สะดวกมาบริจาคเลือด ในส่วนของรพ.สต.ที่เปิดให้บริการ 6 แห่ง ขณะนี้เหลือ 4 แห่งที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ คือ รพ.สต.ทัพไทย อ.เมือง รพ.สต.ท่าบ่อแวง อ.ตระการพิชผล รพ.สต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ และ รพ.สต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ ส่วน รพ.สต.สร้างแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร และรพ.สต.แก่งโดม เปิดให้บริการได้บางส่วน สำหรับแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด ขณะนี้ดูแลเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด พื้นที่ที่น้ำแห้งสนิทจะดูแลฟื้นฟูเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะแหล่งน้ำ บ่อน้ำ ต้องเติมน้ำใหม่แล้วใส่คลอรีนฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ ต้องมีการติดตามดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด จากการคัดกรองเบื้องต้นมีความเครียดมากกว่า 200 คน	-
ข่าวสด	-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้ส่งทีม MCATT ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพของรพ.พระศรีมหาโพธิ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ลงพื้นที่กับทีม MCATT ระดับอำเภอและจังหวัด ผลการคัดกรองพบว่า มีความเครียดระดับมากขึ้นไป 177 คน เสี่ยงซึมเศร้า 35 คน เสี่ยงฆ่าตัวตาย 4 คน และมีภาวะ PTSD 3 คน โดยในรายที่มีความเครียด ซึมเศร้าปานกลางถึงรุนแรง ต้องส่งพบแพทย์ในรพ.ใกล้บ้าน และออกหน่วยติดตามเยี่ยมเยียนทุก 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน หรือจนกว่าจะหมดความเสี่ยง	-
ข่าวสด	-เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ มีผู้ป่วย 3 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด รวม 96 จุด 24,235 คน ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเร่งสำรวจความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเป็นการเร่งด่วน	-
ข่าวสด	สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ -เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา เตือนประชาชนทั่วไปหลีกเลี่ยงและป้องกันผลกระทบจากหมอกควัน โดยงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งดการเผาทุกประเภท, ปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นควันเข้าบ้าน, ไม่รองรับน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคและบริโภค, ไม่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุม หากจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีควันให้สวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดจมูกและปาก, หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมากในบริเวณที่มีฝุ่นควันรบกวน -นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา เปิดเผยว่า อ.เมืองยะลา ค่า PM 10 , PM 2.5 อยู่ในระดับดีและปานกลาง อ.เบตง ค่า PM10 , PM 2.5 อยู่ในระดับดีมาก ขอให้ประชาชนในพื้นที่	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไทยรัฐ	<p>ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง รวมถึงดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p> <p>- พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. มีความห่วงใยสุขภาพประชาชนที่กำลังประสบปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ ล่าสุดพบว่า มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่ต้องเฝ้าระวังที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ.สตูล จ.ยะลา โดยกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ และกลุ่มเด็ก ซึ่งกรณีที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ควรเปลี่ยนให้เด็กทำกิจกรรมในบ้านแทน หากเลี่ยงไม่ได้ควรให้เด็กสวมหน้ากากป้องกันทุกครั้งเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถตรวจเช็คค่าฝุ่นได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ หรือแอปพลิเคชัน air4thai หรือเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5” ของสธ.</p>	
ข่าวสด	<p>ตรวจสอบคลินิกศัลยกรรมหน้าอก</p> <p>- เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีหญิงสาวแจ้งความดำเนินคดีคลินิกแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางทำศัลยกรรมหน้าอกจนเกิดอาการเน่าว่า จากการตรวจสอบพบว่าคลินิกอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนชื่อใหม่ ทำให้ครั้งแรกตรวจสอบไม่พบในฐานข้อมูล แต่จากการตรวจสอบชื่อเดิมพบว่าขออนุญาตถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานของคลินิกได้เนื่องจากปิดทำการ หากตรวจสอบอีกครั้งพบว่าคลินิกยังปิด จะเชิญผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อไป และหากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะเอาผิดผู้ประกอบการสถานพยาบาลที่ไม่ดูแลกำกับให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนแพทย์ผู้ดำเนินการจะส่งเรื่องให้แพทยสภาพิจารณาต่อไป</p>	-



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch